

# สาร สารานุกรมสุขอนามัย



ใกล้เขตชาวอุทกฯ ท้องไฮสุขภาพ

ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 เดือนกรกฎาคม 2554

ชาวไทยทุกหมู่เหล่าขอร่วมถวายความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ในพิธีเสกและอัญเชิญน้ำพระพุทธรมนต์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล  
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554



**เดินเครื่องแล้ว**  
**ศูนย์ข้อมูลสุขภาพอุทกฯ**  
**(Data center)**

อ่านต่อหน้า 3

➤ หมอพูลย์อุทกฯ **เสี่ยง**ระบาดใหญ่ **ไข้เลือดออก** อ่านต่อหน้า 3

➤ ทำไมต้องมี? **นวัตกรรมสุขภาพ** อ่านต่อหน้า 4





## ทุกทิศ ทัวอุทัย



นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผวจ.อุทัยธานี เป็นประธานในงานเปิดตัวศูนย์ข้อมูลสุขภาพจังหวัดอุทัยธานี(Data center) ใช้งานอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตาม ควบคุมกำกับปัญหาสุขภาพคนอุทัยฯเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 ที่ สสจ.อุทัยธานี



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีได้ดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการพระราชดำริฯเสมอมา เดือนกรกฎาคม 2554 จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2554



วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 นพ.พลูสิทธิ์ ศีตีสาร นพ.สสจ.อุทัยธานี พร้อมคณะให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน รพ.สต.ดีเด่น ระดับเขต ผลการประเมินรพ.สต.ตลกุดูได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน รพ.สต.ดีเด่น ของเขต 18



ผู้บริหารโรงเรียนระดับประถม และมัธยมศึกษาทั่วทั้งจังหวัดอุทัยธานีกว่า 200 ท่าน เข้าร่วมประชุมหาแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ที่ รร.ห้วยขาแข้ง เซชจุศิลป์ โดยนายสมจิตร ทัดจันทร์ นวค.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สสจ.อน.เป็นประธาน



พญ.พัชรา ซาดิอุดมพันธ์ หน.กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.อุทัยธานี รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงในเขตตำบลอุทัยใหม่เข้ารับการฉีดวัคซีนภายในเดือนสิงหาคม 2554 ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลอุทัยใหม่







# หมอพูลย์อุทัยฯ เสี่ยงระบาดใหญ่ใช้เลือดออก

นพ.พูลสิทธิ์ ศีตีสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เปิดเผยว่าในขณะนี้สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดอุทัยธานี ช่วงสามสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม ในพื้นที่มีฝนตกชุกมาก ทำให้ปริมาณยุงลายมีมากขึ้นตามธรรมชาติ ส่งผลให้ไข้เลือดออกมีอัตราการระบาดสูงขึ้นเมื่อเทียบกับแต่ละเดือนตั้งแต่ต้นปี กล่าวคือเดือนมิถุนายนมีอัตราป่วย 26.23 ต่อแสนคน แต่เดือนกรกฎาคมมีอัตราป่วยเพิ่มขึ้นเป็น 33.55 ต่อแสนคน คือเพิ่มขึ้นถึง 7.32 ต่อแสนคน ในเวลาเพียง 2-3 สัปดาห์

อย่างไรก็ตามอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกของจังหวัดอุทัยธานี ที่เพิ่มขึ้นนี้ ยังถือว่าเป็นไปตามสถานการณ์ของประเทศที่เกิดสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ในขณะที่สถานการณ์ระดับเขตที่มีอยู่ด้วยกัน 4 จังหวัด คือ อุทัยธานี นครสวรรค์ กำแพงเพชร และพิจิตร นั้น อุทัยธานีมีอัตราการระบาดต่ำสุด

นพ.สสจ.อุทัยธานี กล่าวต่อไปว่า หากพิจารณาถึงองค์ประกอบและความเหมาะสมที่จะทำให้ไข้เลือดออกระบาดหนักแล้ว สภาพแวดล้อมในปัจจุบันคือช่วงกลางฤดูฝนถือว่าเอื้ออย่างที่สุด แต่ถึงกระนั้นก็ถือว่ายังไม่สายเกินไปที่เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทุกภาคส่วน จะได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ และต้องกระชับความร่วมมืออย่างจริงจังและเข้มแข็งมากขึ้น

ในภาครัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานสาธารณสุขมีความพร้อมในด้านต่างๆ โดยได้หยิบยกปัญหาไข้เลือดออกขึ้นพิจารณาและติดตามมาตั้งแต่ต้นปี แต่สิ่งที่จำเป็นและมีบทบาทสูงสุดต่อปัญหานี้ก็คือ การทำหน้าที่ของภาคีต่างๆ โดยเฉพาะประชาชนชาวอุทัยฯ ที่บางส่วนอาจจะยังละเลยหรือยังไม่รู้เท่าทันต่อสถานการณ์ ทำให้ยังไม่ปฏิบัติเพื่อป้องกันไข้เลือดออกอย่างเข้มข้น ผมจึงขอย้ำอีกครั้งว่า แม้เราจะมีระบบและเตรียมการมาอย่างดี มีคน มีแผนฯ มีงบประมาณ แต่หากชาวอุทัยฯ ยังไม่จริงจังต่อการตรวจจรชีวิตยุงลายด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ตลอดจนการป้องกันยุงลายกัดในเวลากลางวันแล้ว การกลับมาระบาดของไข้เลือดออกในอุทัยธานีอาจเป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้ยาก นพ.พูลสิทธิ์ กล่าวในที่สุด

## เดินเครื่องแล้ว ศูนย์ข้อมูลสุขภาพอุทัยธานี (Data center)

สาธารณสุขอุทัยฯ เปิดศูนย์ข้อมูลสุขภาพอุทัยธานี ทำหน้าที่เป็นกระบอกานใหญ่สะท้อนให้เห็นสภาวะสุขภาพของคนอุทัยฯ ใช้แผนบูรณาการศูนย์ข้อมูลสุขภาพอุทัยธานีร่วมกับการทำงานของหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ แก้ไขปัญหาสุขภาพทั้งในภาพรวมและระดับพื้นที่

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 นายวันชัย ใสสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการใช้งานระบบข้อมูลสุขภาพ ของจังหวัดอุทัยธานีผ่าน ศูนย์ข้อมูลสุขภาพอุทัยธานี(Data center) ทั้งระบบเซิร์ฟเวอร์ที่โรงพยาบาลอุทัยธานี และระบบลูกข่ายคือสถานบริการสาธารณสุขทั้งจังหวัด ซึ่งมาร่วมกันจัดงานเปิดตัว(Kick off) ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โดยมี นพ.พูลสิทธิ์ ศีตีสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงานถึงความสำคัญของการบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะเดินเครื่องมือสำคัญประกอบการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาเรื่องโรค ไปจนถึงการกำหนดนโยบายสุขภาพของจังหวัด ที่วันนี้จังหวัดอุทัยธานีได้ทำการพัฒนาและเชื่อมโยงกันเป็นระบบเครือข่ายได้สำเร็จพร้อมที่จะให้ใช้ประโยชน์ซึ่งเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 18 ได้ติดตามการทำงานด้านนี้ของจังหวัดอุทัยธานีมาโดยตลอด จึงให้ความไว้วางใจมอบหมายให้เป็นจังหวัดนำร่องของเขตพร้อมทั้งให้การสนับสนุนด้านวิชาการและงบประมาณส่วนหนึ่ง

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ในฐานะของผู้มีประสบการณ์ในการบริหารด้านข้อมูลประชาชนของกระทรวงมหาดไทยจึงชี้แนะว่า หากเครือข่ายบริการสาธารณสุขมีแผนที่ชัดเจนที่จะดึงเอาศักยภาพของศูนย์ข้อมูลสุขภาพอุทัยธานี(Data center) ที่ได้มีการพัฒนาระบบข้อมูลและการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายออนไลน์ในรูปแบบ Real time ที่มีประสิทธิภาพ มาใช้งานอย่างเต็มที่ จะเป็นเครื่องมือสำคัญให้สามารถป้องกันโรค หยุดยั้งโรคได้ ภัยสุขภาพของชาวอุทัยธานีจะลดลง







# เล่าเรื่องด้วยภาพ



นายวันชัย ไชยสุนทรภักย์ ผู้อำนวยการจังหวัดอุทัยธานี เยี่ยมชมบูธและรับฟังคำบรรยายประกอบการสาธิตจากเจ้าหน้าที่นักกิจกรรม นวัตกรรมสุขภาพมาแสดงในงาน "นวัตกรรมการสุขภาพชุมชน" เป็นโอกาสที่เจ้าของนวัตกรรมสุขภาพ ได้แสดงผลงานที่ लाभได้ประโยชน์ต่อสุขภาพที่แท้จริง และพร้อมจะถ่ายทอดสู่ประชาชนในองกว้างต่อไป เมื่อ 11 กรกฎาคม ที่ สสจ.อุทัยธานี

## ทำไมต้องมีนวัตกรรมสุขภาพ

นพ.พูลสิทธิ์ ศีตีสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เปิดเผยว่าในวิถีชีวิตของคนไทยทั้งในอดีตสืบมาจนถึงปัจจุบันได้มีองค์ความรู้ในการที่จะแก้ไขปัญหาสุขภาพของตนเองและชุมชนแฝงไว้อยู่ในทุกอณู ทั้งที่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลของการแพทย์แผนปัจจุบัน และทางด้านของจิตวิญญาณ ความเชื่อมั่นความศรัทธาอย่างไม่มงาย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขถือเป็นสิ่งอันทรงคุณค่าสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาสุขภาพและนำมาประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนในการดูแลระบบสุขภาพของคนไทย ลดการใช้ยาและการนำเข้าเทคโนโลยีสุขภาพจากภายนอกประเทศ

ดังนั้น การจัดงานมหกรรมสุขภาพระดับปฐมภูมิและการประกวดนวัตกรรมสุขภาพของจังหวัดอุทัยธานี ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี จึงเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่จะบันทึกอย่างเป็นทางการถึงผลงานทางความคิดและภูมิปัญญาของคนอุทัยฯ ให้ได้เกิดการเรียนรู้และเผยแพร่สู่สังคมภายนอกผ่านบุคคลและสื่อมวลชน โดยนิทรรศการ การบรรยาย และ

การสาธิต ของกลุ่มหรือองค์กรที่มาร่วมในงานอย่างมากมายนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้มีโอกาสพบเห็นเท่านั้น เชื่อว่ายังมีภูมิปัญญาพื้นบ้านของเมืองอุทัยอันเกี่ยวกับสุขภาพยังคงซ่อนเร้นอยู่ในชุมชนอีกมากมายรอให้ผู้สนใจได้ลงมือค้นคว้าอย่างจริงจัง โดยนอกเหนือจากการเก็บเกี่ยวองค์ความรู้จากคนในอดีตแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยังมีหน้าที่ส่งเสริมอย่างจริงจังให้มีการคิดค้น สร้างนวัตกรรมใหม่ๆด้านสุขภาพให้เท่าทันต่อสถานการณ์โลก และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

การพึ่งพานวัตกรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม ในรูปของการผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบันนั้นได้รับการพิสูจน์แล้วว่าส่งผลดีต่อการรักษาโรคและการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วย ช่วย ลดความแออัดของสถานบริการฯ ลดค่าใช้จ่ายของชาติ แต่เพิ่มความเข้มแข็งให้กับสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน

